



## TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

### Ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam

Sáng ngày 11/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thái Bình và đồng viên lễ ra quân tại điểm cầu

Thái Bình có đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh.

Với chủ đề "Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân", lễ ra quân nhằm tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Qua đó khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội đối với toàn thể nhân dân. Lễ ra quân được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung ương kết nối tới 63 điểm cầu tỉnh, thành phố; đồng

thời, tổ chức 708 đoàn điều hành tuyên truyền lưu động, tư vấn và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm vi toàn quốc bằng ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông về BHXH, BHYT.

THU HOÀI

### Từng bước phục hồi, duy trì tăng trưởng kinh tế



Dây chuyền sản xuất của Công ty Sợi dệt Hương Sen Comtor.

Ảnh: NGOC TRÂM

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm đứng thứ 4 của vùng đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao thứ 3 của cả nước, nền kinh tế cơ bản ổn định, đời sống nhân dân được bảo đảm. Những kết quả đó đã khẳng định hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như sự

vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh từ đầu năm đến nay trong việc thực hiện mục tiêu kép kiểm soát tốt dịch Covid-19 và phục hồi, duy trì tăng trưởng kinh tế.

(Xem tiếp trang 2)  
MINH HƯƠNG

### Trang bị kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp

Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Hải Phòng vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp tại huyện Kiến Xương.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 học viên là lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, làng nghề trên địa bàn huyện Kiến Xương. Trong 1/2 ngày, các học viên được chuyển giao tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp của VCCI chia sẻ về khái niệm và bản chất của đàm phán, thuyết phục khách hàng; những cách đàm phán trong ký kết hợp đồng để

(Xem tiếp trang 4)  
KHÁC ĐUẨN

### ĐỒNG HƯNG Ủy thác cho các tổ chức hội, đoàn thể gần 410,26 tỷ đồng vốn

Đến hết tháng 6/2020, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Đồng Hưng đã ủy thác cho các tổ chức hội, đoàn thể số vốn gần 410,26 tỷ đồng, chiếm 99,93% tổng dư nợ cho vay ưu đãi trên địa bàn huyện. Trong đó, Hội Nông dân 166,03 tỷ đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ 206,118 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh 24,752 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên 13,359 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 381 tổ tiết kiệm và vay vốn với 12.369 hộ đang vay vốn. Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch đã giải ngân cho 2.547 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng doanh số cho vay đạt 80,545 tỷ đồng, chủ yếu ở các chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2020 với tổng dư nợ cho vay đạt 413,788 tỷ đồng, thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đồng Hưng tiếp tục bám sát chỉ đạo, định hướng của Ngân hàng CSXH Việt Nam và Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh giải ngân kịp thời các chương trình cho vay; tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể; chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát qua đó chấn chỉnh kịp thời những sai sót, tồn tại ở cơ sở; duy trì nghiêm túc lịch trực và nội dung trực giao dịch tại xã, trên cơ sở đó giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong cho vay ưu đãi ở địa phương...

KIM NGÂN

### THÁI THỤY Sản lượng thủy sản ước đạt 25.300 tấn



Ngư dân huyện Thái Thụy chuẩn bị ngư cụ ra khơi.

6 tháng đầu năm, hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn huyện Thái Thụy phát triển ổn định. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 4.331ha; sản lượng ước đạt 25.300 tấn. Toàn huyện đã cấp 7.000kg hóa chất clorin cho người dân cải tạo, xử lý ao đầm, bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh thủy sản và xử lý kịp thời dịch bệnh đốm trắng trên tôm nước lợ. Hoạt động khai thác thủy hải sản phát triển mạnh theo hướng khai thác xa bờ gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và an ninh trên biển, từng bước thay thế các tàu có công suất nhỏ dưới 90CV bằng các tàu có công suất lớn trên 500CV. Các địa phương cũng tăng cường chỉ đạo ngư dân cải hoán tàu cá, thực hiện nghiêm túc cơ chế hỗ trợ ngư dân đóng mới và cải hoán tàu theo Nghị định số 67 và Nghị định số 89 của Chính phủ; đồng thời tuyên truyền các chủ tàu cá chấp hành nghiêm quy định của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

THANH HUỖN

### THÀNH PHỐ Triển khai kế hoạch thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ

Theo kế hoạch, thành phố Thái Bình tổ chức lễ thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) tại nghĩa trang liệt sĩ phường Trần Lâm và nghĩa trang liệt sĩ xã Vũ Chính từ 19 giờ 30 phút ngày 26/7/2020.

Để lễ thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ trang nghiêm, an toàn, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thực hiện tốt từ công tác tuyên truyền, khánh tiết, vệ sinh tại nghĩa trang, trang trí, văn nghệ, chuẩn bị vòng hoa, nến, hương đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ tại hai nghĩa trang liệt sĩ phường Trần Lâm và xã Vũ Chính.

Cũng trong tối ngày 26/7, đồng loạt các phường, xã trên địa bàn thành phố tổ chức lễ dâng hương và thấp nền tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nhà bia ghi danh và nghĩa trang liệt sĩ của địa phương.

MINH NGUYỆT

### LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH Tập huấn và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức tập huấn Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cho cán bộ công đoàn.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII gồm 11 chương và 35 điều, tăng 1 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ khóa XI với nội dung ngắn gọn hơn, bảo đảm tính chặt chẽ, ổn định, khoa học. Tại lớp tập huấn, hơn 500 cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc các ban của Liên đoàn Lao động tỉnh; công đoàn các ngành; liên đoàn lao động các huyện, thành phố và các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Liên đoàn Lao động thành phố tập trung nghiên cứu quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII về công tác đoàn viên và công đoàn cơ sở; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn; những quy định về cán bộ công đoàn, việc bổ sung ban chấp hành và các chức danh của ban chấp hành; công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn; công tác nữ công, công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát.

Việc triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tới các cấp công đoàn nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, từ đó triển khai hiệu quả tại các công đoàn cơ sở.

NGUYỄN CƯỜNG

## Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

(Xem trang 3)



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Hòa Bình (Vũ Thư) tập trung ôn tập trong thời gian nước rút.

### NÔNG DÂN HUYỆN ĐỒNG HƯNG

## Cấy đêm và sáng sớm để tránh nắng nóng

(Xem trang 2)